

## Phụ lục IV

### KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số 32 /BC-TTHĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)

**Tổng số: 08 kiến nghị. Cụ thể:**

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
01	<b>Câu 58. Cử tri Trần Ngọc Quỳnh, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với Khu quản lý đường bộ III xem xét mở dải phân cách trên Quốc lộ 14 tại đoạn giao nhau với đường Ngô Đăng để người dân đi lại thuận tiện, vì dải phân cách đoạn này quá dài so với các đoạn khác trên địa bàn huyện.	<b>Trả lời:</b> Việc cử tri đề nghị mở giải phân cách bằng thép tại vị trí nêu trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua tuyến đường này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các địa phương liên quan thông tin cụ thể với người dân được rõ, tránh việc kiến nghị kéo dài (Công văn số 1687/KQLĐBIII-QLBT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Khu Quản lý đường bộ III).
02	<b>Câu 87. Cử tri Vũ Duy Định, thôn Ngọc Thu, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Các cột điện trên địa bàn thôn Ngọc Thu (Cuối thôn Xuân Tân đến C8) có nhiều loại dây điện, dây cáp mạng viễn thông của các nhà mạng (Vietel, Mobil, Vinaphone...) cuộn đan xen vào nhau, gây mất thẩm mỹ. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Kon Tum kiểm tra, di dời các trụ ra khu vực an toàn để đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt lao động sản xuất của người dân	<b>Trả lời:</b> Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra và có Văn bản đề nghị "(i) Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện, Điện lực huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế khu vực cử tri kiến nghị và thực hiện các giải pháp khắc phục nội dung phản ánh của cử tri trên địa bàn; (ii) Các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum, kiểm tra, khắc phục tình trạng cáp viễn thông gây mất an toàn, thẩm mỹ tại khu vực cử tri kiến nghị" <sup>(1)</sup> . Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã thành lập Đoàn khảo sát thực tế (thành viên gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú, đại diện Viễn thông huyện Ngọc Hồi, cử tri Vũ Duy Định và Trưởng thôn Ngọc Thu), kết quả tại khu vực cử tri kiến nghị có 01 tuyến cáp của Viễn thông Kon Tum (Gồm 01 sợi cáp quang treo trên tuyến cột bê tông cao 7m do Viễn thông Kon Tum quản lý, sợi cáp được kéo căng và đảm bảo độ cao); ngoài ra có 01 tuyến cột điện lực, trên đó có 03 sợi cáp quang của Viettel Kon Tum và 01 sợi quang của FPT Kon Tum và các đường dây hạ thế của Điện lực Kon Tum có hiện tượng chùng, đan chéo nhau; Đoàn khảo sát đã đề nghị các đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục tình trạng các dây

<sup>(1)</sup> Công văn số 1301/STTTT-BCVT&CNTT ngày 17 tháng 7 năm 2023.

		<p>cáp đan xen, gây mất mỹ quan khu vực.</p> <p>Theo báo cáo của Công ty Điện lực Kon Tum, hiện nay, Công ty Điện lực Kon Tum đang triển khai thực hiện công trình hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum năm 2023, trong đó có khu vực cuối thôn Xuân Tân đến C8 và đầu thôn Ngọc Thụ, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi. <u>Khi công trình này hoàn thành, lưới điện trung, hạ áp và dây cáp mạng viễn thông sẽ được Điện lực Ngọc Hồi và các đơn vị quản lý cấp di dời, chỉnh trang sang lưới mới gọn gàng, nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan khu vực.</u></p>
03	<p><b>Câu 89. Cử tri A Thị, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Cử tri đã được Sở Nội vụ cho đi đào tạo đại học (theo hệ cử tuyển), chuyên ngành Quản lý nhà nước tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Miền Trung (Huế), đã tốt nghiệp vào cuối năm 2019 nhưng chưa được bố trí công việc chuyên trách hoặc tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh. Hiện cử tri đang làm hợp đồng chức danh Văn thư - Thủ quỹ tại Ủy ban nhân dân xã Đăk Ang (là cán bộ không chuyên trách). Do đó, cử tri mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện xem xét, giải quyết</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Sở Nội vụ có Văn bản số 2386/SNV-CCVC về xét tuyển vào vị trí việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp gửi Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, đề nghị đơn vị xem xét, đề nghị xét tuyển vào vị trí việc làm đối với ông A Thị (<u>Hộ khẩu thường trú tại: xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum</u>) là người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp. Do đó, để thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng đối với người học theo chế độ cử tuyển đảm bảo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 về Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, <u>đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương xem xét hồ sơ cá nhân của ông A Thị, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và số biên chế công chức được giao... để xây dựng kế hoạch xét tuyển vào công chức, viên chức đối với người học theo chế độ cử tuyển (hoặc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định)</u></p>
04	<p><b>Câu 91. Cử tri Nguyễn Ngọc Mỹ, thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy kiến nghị:</b> Công trình thủy lợi Lũng Lau 2 hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020 nhưng phần kênh dẫn nước bằng ống thép đường kính D=30cm bắt đầu từ cống chia nước từ kênh chính, sang tuyến kênh nội đồng (trước cửa nhà ông Thịnh, thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy và đoạn cuối kênh thuộc tuyến nội đồng) đã bị trôi xuống suối, phần đường ống còn lại nối vào đường ống này (với tổng chiều dài hàng trăm mét) cũng đã bị bồi lấp từ 02 năm nay, không</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy kiểm tra hiện trạng công trình. Theo kết quả kiểm tra thực tế, hiện tại có 02 đoạn xi phông qua suối thuộc tuyến kênh N2 và N6 bị cuốn trôi, hư hỏng do mưa lũ. Các khu tưới thuộc phạm vi phục vụ của tuyến kênh N2 và N6 người dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chưa có nhu cầu sử dụng nước. Các tuyến kênh này thuộc quản lý của địa phương<sup>(2)</sup>. Vì vậy <u>đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thực hiện thu hồi các đường ống về bảo quản, quản lý theo quy định;</u> khi người dân có nhu cầu sử dụng nước, bố trí kinh phí của địa phương để khắc phục sửa chữa công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của</p>

<sup>(2)</sup> Theo quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 Ban hành vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi các công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	<p>còn tác dụng dẫn nước, gây lãng phí lớn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời có giải pháp thu hồi, bảo quản số đường ống này để tránh lãng phí tài sản Nhà nước</p>	<p>người dân.</p>
05	<p><b>Câu 118: Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei kiến nghị:</b> Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu sâm Ngọc Linh) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã đã trực tiếp liên hệ với đơn vị cung ứng cây giống Sâm Ngọc Linh là Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 (đơn vị duy nhất có đủ tư cách pháp nhân và khả năng cung ứng giống trên địa bàn tỉnh) về việc xuất hoá đơn, chứng nhận xuất xứ, chỉ dẫn địa lý để tiến hành thanh quyết toán dự án sau này. Song đơn vị lại không xuất hoá đơn cũng như không chứng nhận xuất xứ, chỉ dẫn địa lý của cây giống nên xã khó có thể thực hiện được dự án này. Đây cũng là khó khăn chung của huyện Đăk Glei. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có hướng dẫn cụ thể hơn để Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô nói riêng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei nói chung triển khai thực hiện dự án này một cách đảm bảo hơn.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc mua bán hàng hóa (cây giống sâm Ngọc Linh) để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định Luật Ngân sách, Luật Đấu thầu và các quy định liên quan và thoả thuận giữa bên mua và bên bán. Trường hợp cử tri xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei kiến nghị là đã hợp đồng mua hàng hóa của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đơn vị đã giao hàng mà không xuất hoá đơn, xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, nội dung này <u>đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô và Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum để nắm thông tin và có hướng giải quyết, đồng thời thông tin đến cử tri theo quy định</u></p>
06	<p><b>Câu 119: Cử tri Đoàn Văn Tuân, thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Đoạn nút giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh với đường vào thôn Kon Kơ Lôk, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với Khu quản lý đường bộ III chỉ đạo Văn phòng quản lý đường bộ III.4 kiểm tra, xây dựng gờ giảm tốc, lắp thêm một trụ đèn tại điểm đầu nút để hạn chế tai nạn giao thông.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ III chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng <u>thường xuyên bổ sung sơn vạch giảm tốc độ cảnh báo ATGT tại 2 đầu Km1524+900 đường Hồ Chí Minh.</u></p> <p>Đối với các nội dung, nhiệm vụ của địa phương, <u>đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT:</u> Sửa chữa biển báo giao nhau với đường ưu tiên W.208, bổ sung biển báo trên đường nhánh: biển báo R.122 "STOP", biển phụ "Dừng lại quan sát" và sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh để tăng cường cảnh báo ATGT; đồng thời, cho di dời các hàng cây cà phê và biển quảng cáo tại vị trí 02 bên đầu đường nhánh để không che khuất tầm cho</p>

		<p>các phương tiện tham gia giao thông; Phòng CSGT- Công an tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra người và các phương tiện lưu thông trên tuyến, tuyên truyền, hướng dẫn người và các phương tiện tham gia giao thông tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT; Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã <u>chi đạo Ban ATGT huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch xin phép đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tại đoạn tuyến nêu trên.</u></p>
07	<p><b>Câu 103: Cử tri Lê Hồ Kim Trọng, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Vào mùa mưa, hệ thống kênh mương tưới của Hồ chứa Tân Điền bị bồi lấp, sạt lở gây ngập lúa vụ mùa (gồm: tuyến kênh chính, kênh chính tả, kênh chính hữu, kênh N1, N2 thuộc kênh chính tả). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh có kế hoạch nạo vét, khắc phục các điểm bồi lấp, sạt lở để tránh thiệt hại cho Nhân dân.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan<sup>(3)</sup> tổ chức kiểm tra thực trạng tuyến kênh tưới của công trình hồ chứa Tân Điền, kết quả vào mùa mưa nước mặt từ đường tỉnh lộ 671 và nước từ khu dân cư ven đường, tập trung vào các các rãnh thoát nước trên đường giao thông qua khu dân cư đổ trực tiếp vào kênh tưới gây ngập, cuốn theo đất đá, rác thải làm bồi lấp kênh và xói lở bờ kênh tràn vào ruộng của người dân tại một số vị trí của kênh chính hữu và kênh N1, N2 thuộc kênh chính tả công trình hồ chứa Tân Điền (Không phải do nước từ các công trình thủy lợi gây ra). Vấn đề này đã tồn tại từ lâu, do các mương thoát nước trên đường tỉnh lộ 671 và nước từ khu dân cư ven đường không có công trình tiêu thoát nước qua kênh tưới. Nên <u>khi kênh tưới bị bồi lấp, sạt lở Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động khắc phục, nạo vét kênh bị bồi lấp để đảm bảo dẫn nước tưới (có Biên bản làm việc kèm theo), đồng thời để đảm bảo xử lý triệt để, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đoàn kết phối hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp công trình tiêu thoát nước qua kênh tưới để khỏi ảnh hưởng đến kênh tưới và đất sản xuất của người dân.</u></p>
08	<p><b>Câu 104: Cử tri Lê Hồ Kim Trọng, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Vào mùa mưa, hệ thống mương tiêu của Hồ chứa Tân Điền, Cà Tiên và Đập Đăk Tía bị bồi lấp nhiều đoạn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng vùng sản xuất của người dân (từ 20 tháng 7 năm 2023 đến 03 tháng 8 năm 2023 đã xảy ra 03 lần ngập úng lúa vụ mùa). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khai thác</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan<sup>(4)</sup> tổ chức kiểm tra thực trạng hệ thống kênh tiêu trong khu vực sản xuất của của các công trình Hồ chứa Tân Điền, Cà Tiên và Đập Đăk Tía theo ý kiến của cử tri thôn 5, xã Đoàn Kết theo ý kiến, kiến nghị của cử tri là <u>tuyến kênh tiêu bằng đất trong khu sản xuất công trình nói trên không thuộc hạng mục công trình do Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý, vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết kiểm tra, nạo vét hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước vào mùa mưa (Có biên bản</u></p>

<sup>(3)</sup> Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết và Phòng kinh tế thành phố Kon Tum.,

<sup>(4)</sup> Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết và Phòng kinh tế thành phố Kon Tum.

<p><i>các công trình thủy lợi tỉnh nghiên cứu, thiết kế xây dựng, sửa chữa hệ thống mương tiêu nước đảm bảo để tránh thiệt hại cho Nhân dân.</i></p>	<p><u>làm việc kèm theo). Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu này đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện.</u></p>
--	--